



## Baht Bond

โดย สายชล ลิขิตต์

หลังจากที่กระทรวงการคลังประกาศอนุญาตให้สถาบันการเงินระหว่างประเทศ, รัฐบาล หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย หรือที่เราเรียกสั้น ๆ ว่า บาทบอนด์นั้น ถึงแม้ว่าในปัจจุบันยังไม่มีสถาบันใดออกเสนอขายบาทบอนด์ก็ตาม แต่ก็ยังมีบางสถาบันอยู่ระหว่างดำเนินการในการจัดเตรียมเอกสาร และความพร้อมต่าง ๆ เพื่อออกเสนอขายบาทบอนด์กันบ้างแล้ว ในขณะที่กระแสข่าวเรื่องบาทบอนด์อาจจะเงียบลงไปบ้าง แต่กระแสข่าวการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian bond) ที่มีให้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งตามสื่อต่าง ๆ นั้นกลับได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น ทำให้บางท่านอาจสงสัยว่า บาทบอนด์ กับ เอเชียบอนด์ มันเรื่องเดียวกันหรือเปล่า คำตอบก็คือ มันคนละเรื่องกันเลยทีเดียว

Baht Bond (บาทบอนด์) นั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยให้เป็นแหล่งระดมทุนในระดับภูมิภาค และเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ในตลาด ควบคู่ไปกับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดตราสารหนี้ เพื่อรองรับการออกตราสารหนี้ภายใต้กรอบพันธบัตรเอเชีย ในขณะที่การพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย (Asian bond) นั้นเป็นนโยบายด้านความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศของรัฐบาล เพื่อพัฒนาให้ตลาดพันธบัตรเอเชียเป็นแหล่งเงินทุน/ทางเลือก และเครื่องมือระดมทุนระยะยาวที่สำคัญสำหรับประเทศในเอเชีย ทดแทนการพึ่งพิงเงินทุนระยะสั้นจากประเทศภายนอกเอเชีย

ในวันนี้จึงจะขอหยิบยกสาระสำคัญบางประการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการอนุญาตให้สถาบันการเงินระหว่างประเทศ, รัฐบาลหรือสถาบันการเงินของรัฐบาลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย อย่างคร่าว ๆ เพื่อให้ท่านผู้สนใจได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับบาทบอนด์มากยิ่งขึ้น

การขออนุญาตออกบาทบอนด์นั้น สถาบันที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับอนุญาตจะต้องขออนุญาตกระทรวงการคลังในการออกบาทบอนด์เป็นคราว ๆ ไป โดยเงินที่ได้จากการออกบาทบอนด์ที่คงไว้ในรูปของเงินบาท สถาบันผู้ออกบาทบอนด์จะต้องนำไปลงทุนหรือให้กู้ยืมในประเทศไทย หรือประเทศพม่า กัมพูชา ลาว และเวียดนามเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขว่ากิจการดังกล่าวต้องก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทย และเงินบาทดังกล่าวต้องใช้ชำระค่าสินค้าบริการ หรือภาระผูกพันให้แก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย แต่ถ้าเงินจากการออกบาทบอนด์นำไปลงทุนหรือให้กู้ยืมเป็นเงินตราต่างประเทศ จะต้องแปลงเงินบาทที่ระดมได้เป็นเงินตราต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

วงเงินของบาทบอนด์ที่ออกเสนอขาย ต้องอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และสำหรับประเภทของบาทบอนด์ที่ออกเสนอขายนั้น อาจกำหนดเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ลอยตัวหรือกึ่งคงที่ที่ลอยตัวก็ได้ แต่ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยผู้ออกอาจกำหนดสิทธิเรียกให้ผู้ถือบาทบอนด์มาไถ่ถอนบาทบอนด์ก่อนกำหนด (Call Option) หรือสิทธิของผู้ถือบาทบอนด์ในการเรียกให้ผู้ถือบาทบอนด์ชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนด (Put Option) หลังจากปีที่ 5 นับแต่วันที่ออก ผู้ออกบาทบอนด์จะต้องเปิดเผย



ข้อมูลตามบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล และตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ และต้องแต่งตั้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือนายทะเบียนอื่นที่กระทรวงการคลังกำหนด เป็นนายทะเบียน พร้อมที่จะต้องนำบาทบอนด์นั้นมาขึ้นทะเบียนที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ด้วย

สำหรับบาทบอนด์ที่ออกโดยรัฐบาลหรือสถาบันการเงินของรัฐบาลต่างประเทศ ไม่สามารถใช้ดำรงเป็นหลักทรัพย์สภาพคล่องของสถาบันการเงิน หรือเป็นเงินสำรองประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย และไม่สามารถใช้ในการทำธุรกรรมซื้อคืนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสถาบันผู้ออกเสนอขายบาทบอนด์ต้องแต่งตั้งตัวแทนในประเทศไทยตลอดช่วงอายุของตราสาร

การออกบาทบอนด์ต้องอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และการฟ้องร้องบังคับคดีที่เกี่ยวข้องต้องกระทำในศาลไทย ในด้านภาระทางภาษี และหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายนั้น รัฐบาลหรือสถาบันการเงินของรัฐบาลต่างประเทศมีหน้าที่เสียภาษี และหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร ในขณะที่สถาบันการเงินระหว่างประเทศได้รับการยกเว้นทั้งภาระภาษีและหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย แต่ผู้ถือครองบาทบอนด์ยังมีหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

[www.thaibma.or.th](http://www.thaibma.or.th)

สายชล ลิขิตสวัสดิ์

[saichon@thaibma.or.th](mailto:saichon@thaibma.or.th), 02-252-3336 # 211